



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองประสานงานการเมือง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๔๔๒๕

ที่ กปม. ๙๙๖ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

สสจ. (กบค.) เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

1/๑๓/๒๕

๑. ประเด็น

เพื่อโปรดทราบ สรุปงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ รongเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานราชการจำนวน ๖ ราย ได้แก่ (๑) นางวิริยา เวทย์ปกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กพบ. (๒) นางสาววรรณวิมล สิทธิเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กนย. (๓) นายณรงค์ สิริศิวารถ เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส กสร. (๔) นายเนติลักษณ์ นีระพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กปม. (๕) นายทัตชนม์ กลิ่นขำนิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กปม. และ (๖) นางสาวจิณณ์ณณัช อรุณโรจน์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ศทส. เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวายุภักษ์ ๕-๗ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

๒.๒ บัดนี้ การสัมมนา ดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการเข้าร่วมงานสัมมนา ดังนี้

๒.๒.๑ **วัตถุประสงค์** การจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

๑. เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับพันธกิจและงานของสถาบันพระปกเกล้าในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล กลุ่มองค์กร และเครือข่ายต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรคและพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมโดยรวม

๓. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

๒.๒.๒ **กิจกรรม** การจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย (๑) **ปาฐกถาพิเศษ** : ๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตย , การปฏิรูปกฎหมายกับสังคมไทยในอนาคต (๒) **เวทีเสวนา** : เหลียวหลังแลหน้าสถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตย , ธรรมาภิบาลในศตวรรษที่ ๒๑: แนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย , พลเมืองกับพลังการขับเคลื่อนสังคมไทยในยุคดิจิทัล, พรรคการเมืองไทยบนเส้นทางแห่งการปฏิรูป , การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ที่ตอบโจทยประชาชน และ (๓) **นิทรรศการ** - เกี่ยวกับ

พ ๙๓๖

1710/๒

11.๐๕

สสจ. รับที่ ๒๒๒

วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๕

สถาบันพระปกเกล้า - ๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า (Three Periods Timeline of KPI's History) , ผลงานเด่นสถาบันพระปกเกล้า โดยสรุปสาระสำคัญจากเวทีเสวนาดังนี้

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ : ช่วงเช้า

- เรื่อง “ ๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตย ” ปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้าได้มีความพยายาม มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวม อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย ให้มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนนานาอารยประเทศ สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของสังคมไทยมาอย่างยาวนาน จึงได้จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาของสังคมไทยในมิติต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เพื่อจะนำไปสู่การนำเสนอ ต่อยอด และเติมเต็ม สำหรับการก้าวอย่างที่มีมั่นคงของสังคมและประชาธิปไตยไทยในอนาคต

- การเสวนาเรื่อง “ เหลียวหลังแลหน้าสถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตย ” โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง) , ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า) , ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร (อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)

➤ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้าต้องมีจุดยืนเรื่องความเป็นกลาง ซึ่งผลงานของสถาบันพระปกเกล้าในรอบ ๒๐ ปี ที่ผ่านมาไม่สามารถชี้วัดได้เป็นรูปธรรมเหมือนกับการตีพิมพ์หนังสือ โดยงานของสถาบันที่ผ่านมาในช่วงที่เป็นคราวเคราะห์ เพราะประเทศเผชิญกับการยึดอำนาจถึง ๒ ครั้ง การที่สถาบันเน้นอบรมนักการเมือง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประชาชนรักประชาธิปไตย โดยที่ผ่านมา ยอมรับว่าการจัดอบรมให้ผู้แทนราษฎร คนที่เข้ารับการอบรมไม่ค่อยยอมรับ เพราะเหมือนกับสถาบันสอนผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ ขณะทำงานอีกด้าน คือ เป็นฐานความรู้ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ

➤ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ก้าวต่อไปของสถาบันพระปกเกล้า อยากเห็นการนำความรู้เชิงวิชาการ ที่ผ่านการวิจัย ต่อยอดใช้พัฒนาประชาธิปไตยของไทย และจะส่งต่อความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสู่ประชาชนอย่างไรให้ประชาชนมีจิตสำนึกทางการเมือง ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหาอื่น ๆ ขณะที่จุดยืนที่ชัดเจนของสถาบันต้องเป็นกลางทางการเมือง มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ ผู้บริหารต้องแยกแวกคิดส่วนตัวกับแนวทางสถาบัน “เริ่มมีประเด็นคล้ายล็อก มีการแฉเรื่องชื่อเสียง เป็นสัญญาณที่ทำให้เราจะต้องช่วยดูแลประชาธิปไตยของประเทศ แค่จุดเริ่มต้นจะคล้ายล็อกนักการเมืองก็เริ่มเคลื่อนไหว เป็นสัญญาณที่น่าวิตก เพราะมาจากท่านที่จะลงสนามเลือกตั้ง สะท้อนว่าพัฒนาการทางด้านความคิด อุดมการณ์และจิตสำนึกทางการเมือง ที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปยังคาดหวังอะไรไม่ได้มากนัก”

➤ ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้ หลังมีนักการเมืองออกมาเปิดเผยเรื่องคู่มือผู้สมัคร ส.ส. สมัยปี ๒๕๕๓ ใช้ระบบไม่กวด แต่ปีนี้ใช้ระบบเครื่องคู่มือ โดยส่วนตัวไม่ทราบว่ามีการ